

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ
NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Số: 62/2018/CVGT-TTF-VPHĐQT

Vv: Giải trình vi phạm nghĩa vụ công bố
thông tin và xin miễn giảm tiền phạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 04 tháng 07 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 29835
	Ngày: 9/7/18
Chuyển:	N.Y.G.S
Lưu hồ sơ số:	

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty TTF”) đã nhận được Công văn số 448/BB-VPHC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước nhắc nhở Công ty TTF về việc “Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin”.

Trước hết, Công ty TTF thành thật xin lỗi Quý Cơ quan và các cổ đông về những vi phạm này và xin được giải trình như sau:

- Chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2017 và Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2017: tháng 3-4/2017, Công ty TTF có sự biến động lớn về cổ đông, thay đổi toàn bộ Ban điều hành và Hội đồng quản trị của TTF đồng thời thực hiện nhiều giải pháp tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty sau những loạt các sai phạm của Ban lãnh đạo cũ.
- Chậm công bố Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất Quý 2/2017: thời điểm tháng 6-8/2017, Công ty TTF nỗ lực xây dựng phương án phát hành tăng vốn 1.000 tỷ đồng cho các cổ đông chiến lược. Đồng thời, Công ty TTF tiến hành đàm phán với các Ngân hàng thương mại lộ trình thanh toán để xin được miễn giảm lãi vay để đạt được số liệu miễn giảm chính xác, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của TTF trên báo cáo tài chính cho Quý cổ đông và các bên liên quan...Do đó, ngày 27/07/2017 Công ty TTF đã gửi công văn số 68/2017/CVGH/TTF xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý 2/2017.
- Chậm công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017: do sơ xuất của người nhận ủy quyền công bố thông tin nên dẫn đến việc sai sót này, Công ty đã có giải pháp để khắc phục và không tái diễn.

Với các nguyên nhân được giải trình trên, Công ty TTF luôn ý thức được trách nhiệm công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do một số thông tin tài chính cần thời gian tập hợp để đảm bảo thông tin công bố được phản ánh chính xác đến các Cổ

đông và phương tiện đại chúng nên TTF đã thực hiện chậm hơn so với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Trong giai đoạn hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đang trong giai đoạn tái cơ cấu, tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất để đưa công ty vượt khó khăn. Các nguồn lực tài chính công ty đang được tận dụng tối đa cho hoạt động tái cơ cấu.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành về việc vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Công ty TTF, Kính mong Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xem xét và chấp thuận cho việc miễn giảm phạt hành chính theo công văn số 448/BB-VPHC cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Công ty cam kết không để tình trạng tương tự xảy ra.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH



MAI HỮU TÍN

